

WE WISH YOU A  
MERRY  
CHRISTMAS  
AND HAPPY  
NEW YEAR

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ 18 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566

# สารจากผู้บริหาร

## สวัสดิ์ท่านคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ในนามของ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดิฉันขอเป็นตัวแทน กล่าวคำอวยพรปีใหม่แด่ทุกท่าน

ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่แผ่ละท่านนับถือ โปรดดลบันดาล ค้ำครอง ให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จและสมหวัง ตลอดปีใหม่นี้

ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา มหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้า ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งด้วยการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ การให้คำแนะนำช่วยเหลือ ให้กำลังใจสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยอย่างดี และผลักดันงานของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หลายท่านคงเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปพักผ่อนกับครอบครัว ขอให้ทุกท่านเดินทางไปกลับ โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว มิตรสหาย บุคคลที่ท่านรักและเคารพ เพื่อจะได้เกิดพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง พัฒนาการเรียน การทำงาน และให้มีความสำเร็จตลอดปีใหม่นี้



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล  
รักษาราชการแทนอธิการบดี

# เคาท์ดาวที่ไหนดี? อัปเดต 5 สถานที่นับถอยหลังสู่... 2023

...เว้นว่างจากเคาท์ดาวกันมานานปีเต็ม ๆ ปีนี้ก็กลับมาเป็นคำถามส่งท้ายปีกันอีกครั้ง! เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเริ่มมองหาแหล่งเช็กอินล่วงหน้าเตรียมเคาท์ดาวปีใหม่มานานแล้ว ใครที่ยังคิดไม่ออก(No idea) หรือยังไม่มีที่ตกใจ วันนี้เรารวบรวม 5 สถานที่เคาท์ดาวปีใหม่มานานไว้ให้แล้ว แต่ละที่จะมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้าง เรามักรวมมาไว้ให้คุณแล้วตรงนี้!

## 1. เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นสถานที่เคาท์ดาวปีใหม่นิยมใจกลางกรุงเทพฯ จนถูกยกให้เป็นแลนด์มาร์ก



ใหญ่ หรือ Time Square of Asia ด้วยโลเคชันสุดอลังการและไฮไลท์กิจกรรมต่างๆ ทั้งศิลปิน นักร้อง และอีเวนต์ต่าง ๆ ที่

จัดหนักจัดเต็มทุกปี กว่า 20 ปี โดยในปีนี้เป็นเซ็นทรัลเวิลด์ก็ไม่พลาดที่จะหวนคืนบัลลังก์เทศกาลเคาท์ดาว 2022! ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในแคมเปญร่วมฉลองพร้อมกันกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก 33 แห่งทั่วประเทศ ใครที่ยังขาดเพื่อนเคาท์ดาวงานนี้ไม่เหงาแน่นอน

## 2. เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

ใครสนใจอยากสัมผัสประสบการณ์สถานที่เคาท์ดาวริมทะเล พลาดไม่ได้กับงาน Pattaya Countdown

2022 สถานที่เคาท์ดาวปีใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองพัทยากลับมาทำให้ทุกคนได้หายคิดถึงพร้อมร่วมเฉลิมฉลองอย่างจุใจ



3 วัน 3 คืน ตีฆ้องตีฉิ่งเสียงคลีน ตีตุงตุงพลุสุดอลังการกว่า 20,000 นัด ที่พร้อมสะกดทุกสายตาตลอดค่ำคืนตลอดแนวชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวียงปลาโลมาไปจนถึงแหลมบาลีฮาย จุใจกับอีเวนต์ยิ่งใหญ่จากศิลปินชั้นนำมากมายในงาน

## 3. เซ็นทรัล ขอนแก่น

ถัดมาที่สถานที่เคาท์ดาวปีใหม่ที่น่าสนใจและน่าไปสุด ๆ ในภาคอีสาน ปีนี้ขอนแก่นจัดงานเคาท์ดาว



กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น บนถนนข้าวเหนียว - ประตูเมืองร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวสู่การขึ้นศักราชใหม่

กลางใจเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมบรรยากาศแสงสีของไฟนับล้านดวง กิจกรรมและพลุไฟตระการตา ใครไปขอนแก่นช่วงนี้บอกเลยว่าได้เที่ยวปีใหม่มุม!

## 4. ป่าตอง ภูเก็ต

มางานเคาท์ดาวสุดยิ่งใหญ่ภาคใต้ต้องยกให้ Patong Countdown สถานที่เคาท์ดาวปีใหม่มสุด



อลังการริมทะเล ซึ่งจัดขึ้นที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ปีนี้คุณจะได้ร่วมนับถอยหลังสุดมันส์หน้าหาดป่าตอง พร้อมเสียงเพลงแบบจากศิลปินชั้นนำมากมาย ที่สายซิวส์กำลังคิดถึงและอยากได้ยินเสียงสด ๆ เสริฟพร้อมอาหารริมทะเลถูกปากให้คุณได้สัมผัสทั้งรสชาติ และตีฆ้องกับบรรพบุรุษส่งท้ายปีริมทะเลภูเก็ต!

## 5. เชียงใหม่

สำหรับใครที่โหยหาบรรยากาศพื้นเมือง โอห่มอกดอกไม้ และอากาศหนาวเย็นจนต้องหาผ้าอุ่น ๆ หรือผิงไฟแล้วล่ะก็ ต้องเทศกาลเคาท์ดาวเชียงใหม่ ไฮไลท์ที่ปักหมุดที่สุดของถิ่นเหนือ ที่ชวนนับถอยหลังในสไตล์เมืองๆ ไกลประตู่ท่าแพ



มาพร้อมดนตรีและเวทีล้ำ ๆ ห้อมล้อมด้วยร้านค้าชุมชนท้องถิ่น ทำเหล่านักช้อปได้ตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งคืนแน่นอน

ข้อมูล : <https://www.cigna.co.th>

# สุขสันต์วันปีใหม่

นายธงชัย เหลืองทอง

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกรรพัยสื

วันคืนล่วงผ่าน คืบคลานสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2566 ปีกระต่ายทอง ขอให้พี่น้อง เพื่อน นักศึกษาและศิษย์เก่าชาวจันทรเกษมทุกคน พานพบกับปีแห่งพรที่ดี กุศลอันใดที่เราชาวจันทรเกษมได้สร้างร่วมกัน ขอให้บังเกิดเป็นดอกผลแห่งความสุขสวัสดิ์ทั้งกายและจิต อุปสรรคใด ๆ ในชีวิตที่เพียรพยายามฟันฝ่าก็ขอให้บังเกิดปัญญานำพาให้ฝ่าฟันผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น ท้ายที่สุด ขอให้สิ่งใดที่ท่านเคารพนับถือจงอยู่กับใจที่ดีของท่านเสมอทุกช่วงเวลาของชีวิต สวัสดิ์ปีใหม่นะครับ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

สำหรับวันขึ้นปีใหม่ในปี 2566 นี้ ดิฉันขอเป็นพลังใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่านมีความสุขร่างกาย และสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากเป็นสารตั้งต้นที่ดีในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และที่สำคัญอย่าลืมให้รางวัลตัวเองและแบ่งปันความสุขไปสู่คนรอบข้างนะคะ สวัสดิ์ปีใหม่นะคะ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ ปันทองวิชัยกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศาสตร์และนวัตกรรมการวิจัย

ช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่วันขึ้นปีใหม่มักเป็นเวลาแห่งการครุ่นคิด พิจารณาถึงชีวิตที่ผ่านมาและกำลังจะเริ่มต้นใหม่ ขอให้ปี 2566 เป็นหน้ากระดาษที่ทุกท่านจะได้แต่งเติมเรื่องราวที่ดี ๆ อีกครั้ง ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ปฏิบัติภารกิจทุกอย่างลุล่วงราบรื่น และแวดล้อมไปด้วยคนรัก ครอบครัวและเพื่อนที่ดี





*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไอปอ กลีบสกุล  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ*

...สวัสดีปีใหม่ 2566...

ขอให้ปีนี้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตสำหรับทุกคนนะคะ และขอให้มีความสุข เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะตลอดปี รู้สึกโชคดีที่ได้ใช้เวลาปี 2022 กับทุกคน แต่โชคดียิ่งกว่าเดิมที่รู้ว่าปี 2023 นี้ จะเป็นปีของเราทุกคนเช่นกัน Happy New Year 2023

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริส ทองเชื้อ  
อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ*

มอบสิ่งดีปรีดีเปรมเกษมสมัย  
กิจการก้าวหน้าสุขสวัสดิ์พัฒนาผล  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลผล  
พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

ขอส่งความสุขในปีใหม่นี้ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านนะคะ



*นางสาวจิตาภา คำโชติ (ชลมา)  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์*

Happy new year 2023 ปีใหม่นี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี มีแต่ความสุขและรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้น ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีพลังในการใช้ชีวิต และผ่านไปให้ได้กับทุก ๆ เรื่อง เป้าหมายและความฝันต่าง ๆ ขอให้ประสบความสำเร็จ พบเจอแต่สิ่งดี ๆ คนดี ๆ มิตรภาพที่ดี การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไป



# 12 ราศี กับ ปี “กระต่าย”

ข้อมูลเพจ : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา



## ราศีเมษ (14 เม.ย.-14 พ.ค.)

ดวงบั้งสุดในรอบ 12 ปี ชะตาพลิกผัน การเงินสดใส เป็นปีที่สุดปังสำหรับชาวราศีเมษ แต่ต้องรอให้พ้นเดือนมีนาคมไปก่อน เมื่อเข้าเดือนเมษายนจะสุกสว่าง ดาวเปล่งประกาย ช่วงครึ่งปีแรกจัดเต็ม ดวงดาวดี ๆ เกือบหนุน ใครที่มีปัญหาอยู่ หลีกเลี่ยงมีนาคม-เมษายนแล้วชะตาพลิกผันไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว การเงินสดใส

## ราศีพฤษภ (15 พ.ค.-14 มิ.ย.)

ดวงการงานปังในเส้นทางใหม่ เตรียมรับโชคจากแดนไกล ปี 2566 เป็นปีที่เหมาะกับ การเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ เป็นราศีที่จะมีโอกาสในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เหตุผลหลักมาจากดาวมฤตยู ซึ่งปี 2566 นี้ ดาวมฤตยูจะอยู่กับราศีพฤษภยาวไปประมาณ 7 ปี ดาวดั่งกล่าวถือเป็นดวงดาวแห่งวิวัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น



## ราศีเมถุน (15 มิ.ย.-16 ก.ค.)

ชาวราศีเมถุน เป็นดวงที่สุดแห่งโชคลาภ เงินทองมั่งคั่ง ร่ำรวย ในปี 2566 เป็นจังหวะของดวงดาวโชคลาภค่อนข้างแข็งแรงมาก โอกาสได้เงิน โชคลาภ หรือสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้มา ก็ได้มาครอบครอง ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวในปี นี้ แถมยังมีให้ได้ลุ้นจับเงินก้อนโต โดยดวงจะแรงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

## ราศีกรกฎ (17 ก.ค.-16 ส.ค.)

ดวงการงานสุกสว่างสดใส ธุรกิจก้าวหน้า การเงินรุ่งโรจน์ ปี 2566 เป็นปีที่ดาวเสาร์ซึ่งส่งผลกับชาวราศีกรกฎมา 2 ปีกว่าย้ายออกจากดวงไปแล้ว โดยจะย้ายช่วงเดือนมีนาคมไปแล้ว จะส่งผลดีเรื่องการทำงานอย่างมาก อะไรที่ผิดหวัง เสียใจ เรื่องทุกข์ทั้งหลายจะหมดไป เพราะดาวเหล่านี้ทำให้ชาวราศีกรกฎเจอกับเรื่องซึ้ง ๆ ชะลอตัวมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา



## ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

ดวงวาสนาดี มีคนสนับสนุน การงานเติบโต ก้าวสู่ความสำเร็จ ปีหน้านี้เป็นปีที่มีข่าวดีหลายอย่างรออยู่ เหตุผลสำคัญคือ กลุ่มราศีธาตุไฟค่อนข้างมีพลัง รวมทั้งดวงดาวสำคัญ ๆ อย่างดาวพฤหัสบดี เป็นดวงดาวที่ดีที่สุด โคจรเข้าสู่ธาตุไฟ ทำมุมถึงราศีสิงห์ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ ความก้าวหน้า ทั้งนี้ ดาวพฤหัสบดีจะมาช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป



### ราศีกันย์ (17 ก.ย.-17 ต.ค.)

ดวงการงานมีโอกาสดิโนต่างถิ่น ชีวิตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 เป็นช่วงไปรนาททอง ใครที่ตั้งใจจะดำเนินการใด ๆ ก็ขอให้เริ่มในช่วงนี้เลย รวมทั้งเรื่องงาน การเจรจาธุรกิจ ความรัก อยากให้รีบลงมือตัดสินใจ แต่ต้องเป็นความริบที่ตัวเองพร้อมด้วย

### ราศีตุล (18 ต.ค.-16 พ.ย.)

ดาวพฤหัสบดีราชาโชค ได้คู่อุปถัมภ์ นำพาชีวิตก้าวหน้า ครึ่งนี้ไม่ใช่ดาวพฤหัสบดี เพราะครึ่งนี้เป็น “ราชาโชค” ดาวนี้จะย้ายเข้ามาราวเมษายนเป็นต้นไป จะมีโชคใหญ่หลายเรื่อง อาทิ เรื่องเกี่ยวกับคู่ไม่เฉพาะความรักเท่านั้น แต่ทั้งเรื่องงาน การได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตาจากเจ้านาย-ลูกค้า จะได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น



### ราศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ดวงปีมงคล บุกเบิกโชคใหญ่ มีชัยในการแข่งขัน ในปี 2566 เป็นปีแห่งการบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ลักษณะของดวงจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ สิ่งที่ไม่เคยทำ ไม่คุ้นเคย และเริ่มมีความสำเร็จตามมา แต่อย่าเพิ่งไปกังวล ย้ำว่าราศีพิจิกเป็นราศีมหัศจรรย์ คุณเป็นคนไม่กังวลอะไร อุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะแคะไหน รับรองว่าราศีนี้สามารถผ่านไปได้นั่นเอง

### ราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)

ดวงการลงทุนดี มีกำไร รายได้หลายทาง เงินทองล้นมือ ปี 2566 มีข่าวดีหลายเรื่อง เป็นราศีที่จะดวงดาวมีพลัง ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือนแรก ดาวประจำตัวของราศีธนูอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะเกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องงาน โอกาสในการขยับขยายอยู่ในจุดที่ดี เมื่อพ้นเดือนเมษายนไป และดาวประจำตัวจะปรับเปลี่ยนราศีมาอยู่ในตำแหน่ง “ราชาโชค” ยิ่งมีพลังกว่าเดิมหลายเท่าตัว



### ราศีมังกร (15 ม.ค.-12 ก.พ.)

ดวงพันเคราะห์ดาวเสาร์ ชะตาฟ้าเปิด การเงินเพิ่มพูน ปี 2566 เป็นที่รอคอย หากย้อนกลับไป 2 ปีที่ผ่านมา ดาวเสาร์ย้ายไปเข้าชาวราศีมังกร บางคนอาจรู้สึกว่ามีแต่เรื่องผิดพลาดสูญเสีย ทั้งหมดนี้จะย้ายออกไปในเดือนมีนาคม แต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมอาจจะแรงหน่อย พอผ่านไปสังระยะหนึ่งจะเสมือนฟ้าเปิด มีทางสว่าง ความสบายใจ

### ราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-14 มี.ค.)

ดวงธุรกิจการงานคึกคัก เติบโตขยาย ปี 2566 ดวงของคุณจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ส่งผลให้งานมีความคึกคักมากขึ้น อาจเป็นเท่าตัวกว่าที่ผ่านมา แต่ด้วยดาวอื่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดาวการเงินกลับมามีพลัง อยู่ในตำแหน่ง “ราชาโชค” จึงไม่เหนียวหรืออย่างแน่นอน



### ราศีมีน (15 มี.ค.-13 เม.ย.)

การเงินคล่องตัว เปิดช่องรับทรัพย์ เตรียมพบความสำเร็จ ต้องบอกว่าราศีมีนดวงเฮงและปังต่อเนื่อง ปี 2566 จังหวะดวงดาวช่วงไปรโมชั่นคือ 3 เดือนแรกของปี ใครคิดอะไรไว้แล้วยังไม่ได้เริ่มให้ลงมือได้เลย หลังจากนั้นความสำเร็จ ความราบรื่น สู้กับต้นปีไม่ได้ หากเข้าสู่เมษายนไปแล้วจะโดดเด่นเรื่องการเงินเป็นพิเศษ

มิ่งมงคลรับขวัญวันปีใหม่  
พรพิสุทธ์เพ็ญพิพัฒน์สวัสดิ  
อัญเชิญคุณพระไถรรัตนจักร์สหล้า  
ทิพย์มนต์ไปรยจากฟ้าต่างมาลัย

ศุภชัยเบิกสิริรับดีถี  
พรพิเศษดลสุขศรีทวัชชัย  
ปวงเทวาประสิทธิ์ผลดลสมัย  
อำนาจยให้เกษมสวัสดิพิพัฒน์เทอญ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิมล ภัททิบุรุษ  
ผู้ประพันธ์

